
BORGARRÁÐ 24. janúar 2019: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um flutning 
verkefna milli skrifstofu eigna og atvinnuþróunar og umhverfis- og skipulagssviðs - 
R19010335

1. Hvaða verkefni hafa verið flutt frá skrifstofu eigna og atvinnuþróunar til umhverfis- og 
skipulagssviðs frá 1. janúar 2018 tæmandi talið? 2. Hvers vegna voru þau flutt yfir? 


